

BÁO CÁO

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 26/12/2018 của HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Thực hiện Thông báo số 13/TB-HĐND ngày 28/5/2019 của Thường trực HĐND xã Vạn Long về nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp lần thứ 8, HĐND xã khóa XII. UBND xã báo cáo Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 như sau:

Phần I

ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIỮ GÌN ANTT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Vạn Long là xã nằm phía Bắc của huyện Vạn Ninh, là cửa ngõ xuống khu vực 3 xã Tu Bông. Địa giới hành chính phân bố đan xen nhau nên còn gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội. Địa bàn xã chia thành 4 thôn, có 01 ga (ga Tu Bông), 01 cây xăng nằm trên trục quốc lộ 1A và đường sắt Bắc - Nam chạy qua dài 1km. Đây là điều kiện để phát sinh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, các đối tượng thường xuyên tụ tập về đây, lén lút hoạt động, trộm cắp, đánh nhau nên công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội còn nhiều khó khăn phức tạp. Trước tình hình trên, dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ và sự hỗ trợ về nghiệp vụ của Công an huyện Vạn Ninh, UBND xã chỉ đạo thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ đề ra, nên tình hình ANTT được giữ vững ổn định, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội từng bước được đẩy lùi, công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được phát động sâu rộng trong quần chúng nhân dân.

II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác giữ gìn an ninh chính trị:

Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình ANCT được giữ vững ổn định. UBND xã đã chỉ đạo Ban Công an xã đổi mới phương thức hoạt động nghiệp vụ, nắm bắt các tình hình, diễn biến của các đối tượng, chủ động phòng ngừa, đấu tranh chống mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch. Kịp thời làm tốt công

tác tham mưu cho Đảng ủy xã để có biện pháp giải quyết các vấn đề phức tạp trong lĩnh vực ANTT, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên cạnh việc nắm tình hình hoạt động của các đối tượng, UBND xã chỉ đạo Ban Công an xã luôn bám sát vào dân để nắm tình hình, theo dõi diễn biến của nhân dân trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước. 6 tháng đầu năm, trên địa bàn xã có 09 Việt kiều về thăm thân, hiện tại chưa phát hiện điều gì đáng nghi vấn. Các hoạt động diễn ra trong các ngày Lễ, Tết được đảm bảo an toàn.

2. Công tác giữ gìn TTATXH:

Trong 6 tháng đầu năm tình hình TTATXH trên địa bàn xã tiếp tục được giữ vững ổn định. UBND xã đã chỉ đạo Ban Công an xã Vạn Long đã chủ động phối hợp cùng Tổ công tác Công an các xã phía Bắc, Đội công tác Biên phòng Vạn Long, cũng như Công an các xã Vạn Phước, Vạn Khánh trong công tác tấn công trấn áp các loại tội phạm, quản lý các đối tượng hình sự nằm trong diện quản lý, 6 tháng qua trên địa bàn xã tiếp nhận 03 đối tượng chấp hành xong hình phạt tù, quản lý 01 đối tượng phạt tù cho hưởng án treo. Chỉ đạo Ban Công an xã phối hợp chặt chẽ cùng các ban ngành, đoàn thể làm tốt công tác vận động, cảm hóa, giáo dục những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, giúp họ ổn định cuộc sống sớm hòa nhập cộng đồng. Bên cạnh đó, UBND xã chỉ đạo Ban Công an xã thường xuyên lập danh sách xác minh các đối tượng có dấu hiệu, hành vi vi phạm pháp luật.

6 tháng đầu năm, trên địa bàn xã xảy ra 05 vụ. Trong đó: 01 vụ đánh nhau, 03 vụ trộm cắp, 01 vụ tai nạn giao thông gây chết người không rõ thân nhân. Công an xã đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ 01 vụ (01 đối tượng) với số tiền là 750.000đ; Công an huyện đang thụ lý giải quyết 03 vụ trộm cắp. Thường xuyên tuần tra trên địa bàn nơi có nghi vấn diễn biến phức tạp về các tệ nạn, cờ bạc... Duy trì tốt các ca trực hàng đêm, đặc biệt là trong các ngày Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Lễ lớn như: Giỗ tổ Hùng vương, 30/4, 01/5.

III. CÔNG TÁC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH.

- Chỉ đạo Ban Công an xã phối hợp với các tổ thu thập phiếu thông tin dân cư được 8.503/9.768 đạt 87,04 %.

- Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội luôn được chú trọng quan tâm, việc đăng ký, quản lý nhân hộ khẩu được thực hiện thường xuyên, đúng pháp luật, công tác tiếp nhận và giải quyết giấy tờ cho nhân dân theo hướng gọn nhẹ, tránh việc đi lại phiền hà cho nhân dân.

- 6 tháng đầu năm, Công an xã đã tiếp nhận và giải quyết 233 trường hợp, trong đó:

- + Nhập khai sinh: 65 trường hợp, với 65 khẩu;
- + Cắt chuyển: 46 trường hợp, với 75 khẩu;
- + Cấp hộ khẩu mới: 22 hộ với 43 khẩu

+ Cấp lại, cấp đổi sổ hộ khẩu cho: 52 hộ với 177 khẩu

+ Đăng ký thường trú: 18 trường hợp với 25 khẩu

+ Xóa tên: 27 trường hợp, với 31 khẩu;

+ Điều chỉnh: 03 trường hợp, với 03 khẩu;

- Hiện nay trên địa bàn toàn xã có 2.215 hộ, với 9.309 khẩu, trong đó Nam: 4.452 khẩu; Nữ 4.857 khẩu.

IV. CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY:

Thường xuyên tuyên truyền trên đài phát thanh về PCCC, chỉ đạo Ban Công an xã phối hợp với Ban nhân dân 04 thôn kiểm tra nhắc nhở các hộ dân thực hiện tốt việc PCCC, củng cố các Đội PCCC tại các thôn, phối hợp với Công an huyện kiểm tra định kỳ các hộ kinh doanh gaz, xăng dầu....

V. CÔNG TÁC PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BVANTQ:

UBND xã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, phối hợp cùng Mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư về *“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTT trong tình hình mới”*. Gắn với việc thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 về *“Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTT trong thời kỳ mới”* được quần chúng nhân dân đồng tình hưởng ứng, kết hợp công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trên hệ thống phát thanh, lồng ghép vào các cuộc họp ở khu dân cư. Tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân tố giác tội phạm dưới nhiều hình thức như (gửi thư, điện thoại, qua dư luận...). Ngoài ra, UBND xã tham mưu cho Đảng ủy triển khai Thông tư số 23/2012/TT-BCA, ngày 27/4/2012 của Bộ Công an về quy trình khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, trường học *“An toàn về ANTT”*, gắn với Công tác xây dựng phong trào *“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”* được phát động mạnh mẽ qua *“Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”*, tổ chức hàng năm ở khu dân cư. Để nêu cao tinh thần đoàn kết của cộng đồng dân cư, gắn với việc xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa. Đây cũng là một trong những tiêu chí xét gia đình văn hóa, làng văn hóa hàng năm, nên được quần chúng nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Bên cạnh đó các Tổ hòa giải; Tổ tự quản; Tổ ANND cùng các Chi hội ở thôn hoạt động đồng bộ, công tác vận động quần chúng nắm tình hình ở khu dân cư chặt chẽ, thông tin, báo cáo lên cơ quan chức năng kịp thời, phối hợp giải quyết tốt các vụ việc phát sinh. Vì vậy trong năm qua, tình hình ANTT được giữ vững ổn định. Mô hình *“Thôn xóm bình yên”* về ANTT ở khu dân cư thôn Hải Triều duy trì ổn định.

VI. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình ANCT – TTATXH trên địa bàn xã được giữ vững, nhân dân an tâm tư tưởng chăm lo sản xuất phát triển kinh tế xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của người dân càng được nâng lên, công tác tiếp và giải quyết công việc cho nhân dân được cải thiện. Có được kết quả trên là nhờ sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy xã cùng với sự phối hợp

của các ban, ngành, đoàn thể và sự giúp đỡ, hỗ trợ về chuyên môn của Công an huyện Vạn Ninh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, UBND xã nhận thấy còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Công an xã có lúc chưa tự giác, còn có biểu hiện ngại khó, ngại khổ, đùn đẩy công việc; ý thức tổ chức kỷ luật của một số đồng chí chưa cao; công tác quản lý địa bàn, quản lý nhân hộ khẩu chưa sâu sát và chặt chẽ; Công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin giữa Ban Công an và các ban ngành, đoàn thể đôi lúc còn hạn chế, chưa đồng bộ, chưa đi vào chiều sâu; Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật chưa thường xuyên; Hiện tượng trộm cắp tài sản, cờ bạc, đôi lúc vẫn còn diễn ra; Các tổ ANND, tổ hòa giải, tổ tự quản hoạt động chưa thường xuyên; Cơ cấu tổ chức hoạt động của Ban Công an xã còn thiếu, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Ban Công an xã không đồng đều.

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019:

I. VỀ AN NINH CHÍNH TRỊ:

- Tiếp tục chỉ đạo Ban Công an xã nắm bắt kịp thời mọi hoạt động của các loại đối tượng. trên cơ sở đó tham mưu cho Đảng ủy xã đề ra biện pháp lãnh đạo sát với tình hình thực tế của địa phương.

- Tổ chức tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân; thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

II. VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI:

- Làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy trong việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống tội phạm; Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” và Thông tư 23/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an về quy định xã phường thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tấn công trấn áp tội phạm.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng tuần tra bảo đảm tình hình an ninh trật tự, phòng chống trộm cắp và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

- Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, lập hồ sơ các đối tượng vi phạm nhiều lần, đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng theo Nghị định 111 của Chính phủ.

III. VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH:

- Chỉ đạo Ban Công an xã tiếp tục phối hợp với các Tổ thu thập thông tin dân cư tiến hành điều tra phiếu theo đúng tiến độ quy định của cấp trên.
- Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện tốt Luật Phòng cháy và chữa cháy. Kiên quyết không để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại đến tính mạng và tài sản của công dân.
- Thực hiện tốt công tác đăng ký quản lý cư trú theo quy định của pháp luật.

Trên đây là Báo cáo tình hình ANCT - TTATXH 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của UBND xã Vạn Long./.

Nơi nhận:

- TT. Đảng ủy xã;
- TT. HĐND xã;
- Các Ban HĐND xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- các ban, ngành, đoàn thể xã;
- Lưu: VT, CA xã. *nhk*

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN



K. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Duy Hùng

